



Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp

Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (25/1/2021-1/2/2021) với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ Nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đại hội khẳng định Đảng ta tiếp tục kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đường lối đổi mới vì mục tiêu *dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh*. Đồng thời nhân mạnh, Đảng phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại. Kịp thời thể chế, cụ thể hoá, triển khai thực hiện đúng đắn, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục sự yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, cán bộ cấp chiến lược. Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, thực hiện

nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định của Đảng, thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Những mục tiêu chủ yếu trong phát triển Kinh tế xã hội Việt Nam trong thời kỳ tới

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, VN là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII là: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyên hóa" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19 cho cộng đồng; phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; có chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nông nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước. Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt.

Ba đột phá chiến lược trong thời kỳ 2021-2025

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII đã xác định 3 đột phá chiến lược trong thời kỳ tới là: 1/ Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công-tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật. 2/ Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 3/ Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thủ tướng nêu chiến lược '8G' trong phát triển ĐBSCL

Thủ tướng chỉ rõ quan điểm chiến lược tiếp cận mới đối với ĐBSCL qua 8 chữ "8G" để dễ vận dụng trong thực tiễn. Chữ "G" đầu tiên là "Giao". Đó là phải dành nguồn lực và tập trung ưu tiên phát triển hệ thống giao thông thủy lợi và cơ sở hạ tầng gắn với tầm nhìn chung của toàn vùng ĐBSCL, nhất là hệ thống đường cao tốc, tạo sự kết nối thuận tiện, chi phí thấp, thúc đẩy giao thương, mở mang kinh tế cho người dân, làm cơ sở ứng phó hiệu quả với thách thức của biến đổi khí hậu. Chữ G thứ hai là "Giáo". Đó là giáo dục và phát triển nguồn

nhân lực. Có thể nói giáo dục là chìa khóa vàng của phát triển bền vững. Đối với ĐBSCL, giáo dục vừa là đáp án cho bài toán phát triển ngắn hạn lẫn dài hạn. Chữ G thứ 3 là “**Giang**” (sông). Theo Thủ tướng, kinh tế và sinh kế của người dân nơi đây gắn liền với các con sông như Tiền Giang, Hậu Giang và nhiều con sông khác. Chiến lược phát triển cần tận dụng được lợi thế, phát huy vai trò của các con sông để phát triển kinh tế nông nghiệp, lúa gạo, trái cây, thủy sản, giao thông và đặc biệt là hệ thống logistic đường sông thì mới thành công. Chữ G thứ tư là “**Gắn**”. Đó là gắn kết giữa Trung ương với địa phương, nhà nước với thị trường, người dân và doanh nghiệp, giữa trong nước và tổ chức, nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là gắn liền kết vùng ĐBSCL để cùng phát triển bền vững. Chữ G thứ 5 là “**Giàu**”. Đó là tích cực thu hút được những người giàu, người khá giả, doanh nghiệp có tiềm lực đến đầu tư phát triển kinh tế địa phương. Để có nguồn lực phát triển cần phải xây tổ đón ‘đại bàng’. Muốn vậy cần phải cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và mỗi địa phương. Chữ G thứ 6 là “**Giỏi**”, là tích cực thu hút những tài năng đóng góp chất xám, trí tuệ cho sự phát triển ĐBSCL. Do đó, cần có chính sách chung thu hút giới tài năng trở về hoặc đến đóng góp vì sự phát triển của vùng đất Chín Rồng này. Chữ G thứ 7 là “**Già**”. ĐBSCL có mức độ dân số già hóa cao hơn bình quân cả nước. Đây là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương về mặt kinh tế xã hội lẫn môi trường. Do đó, ĐBSCL cần có chính sách chủ động cho vấn đề dân số già hóa và hình thành mạng lưới an sinh xã hội tốt hơn để nâng đỡ phúc lợi cho người già và những người yếu thế. Chữ G thứ 8 là “**Giới**”, tức là thúc đẩy bình đẳng giới, tiếp cận cơ hội việc làm và phát huy vai trò, vị trí của người phụ nữ. Thủ tướng đề nghị đưa các vấn đề này vào Nghị quyết 120.

Tiếp tục thực hiện 4 phong trào thi đua trong giai đoạn 2021-2025

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề: “*Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc*”; trong đó, tập trung thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước... khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới, đột phá mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển; xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Các địa phương thi đua xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh, đồng bộ, khả thi, mang tính đột phá để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là 4 phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ phát động: “*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*”, “*Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển*”, “*Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau*” và “*Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở*”. Thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ mới, ưu tiên công nghệ số. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vào thị trường khoa học công nghệ. Đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, phát triển mạng lưới kết nối nhân tài người Việt Nam. Xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ tạo nên tăng trưởng thúc đẩy sự phát triển của những ngành mới, lĩnh vực mới.

Đảng đoàn Liên hiệp hội ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/CT-TU về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-TU ngày 21 tháng 1 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Đảng đoàn Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh (Đảng đoàn LHH) ban hành Kế hoạch số 03/KH-ĐĐLHH ngày 28/1/2021 về Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (15/6/2016) về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021*”. Mục đích là tiếp tục làm cho cán bộ, đảng viên, hội viên trong hệ thống Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh (LHH) nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và lan tỏa ra toàn xã hội. Qua đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, góp phần thực

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Các nội dung chủ yếu gồm: Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức sinh hoạt thường xuyên nội dung học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Kiểm tra, giám sát. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các Hội và TCTV và Kế hoạch hoạt động năm 2021; cần quan tâm lựa chọn một số công việc cụ thể mang tính đột phá để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét và khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là những vấn đề trọng tâm của đơn vị; có phân công trách nhiệm cụ thể gắn với lộ trình thực hiện; cuối năm báo cáo kết quả (kết quả thực hiện là tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm).

Đảng đoàn Liên hiệp hội ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị

Ngày 8/3/2021, Đảng đoàn Liên hiệp hội ban hành Kế hoạch số 04/KH –ĐĐLHH thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Mục tiêu của kế hoạch là tiếp tục nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm và hành động của các hội và tổ chức thành viên, đội ngũ trí thức trong hệ thống Liên hiệp các Hội KH&KT Tỉnh An Giang về các nội dung Nghị quyết TW 7 (Khóa X), Chỉ thị số 42-CT/TW, Kết luận số 90-KL/TW và Kết luận số 93-KL/TW; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận nói trên ngày càng tốt hơn; giúp các hội và tổ chức thành viên, đội ngũ trí thức trong tỉnh nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, xây dựng đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển KTXH, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ hội nhập, CNH-HĐH và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu bao gồm: 1/ Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, Kết luận số 93-KL/TW và Kế hoạch 03-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang; phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT, đoàn kết đội ngũ trí thức, phát triển các hội và tổ chức thành viên, làm tốt vai trò nhiệm vụ là tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức An Giang đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; 2/ Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT An Giang; 3/ Phát huy và đẩy mạnh các hoạt động về nghiệp vụ chuyên môn của Liên hiệp Hội và các Hội, tổ chức thành viên; 4/ Tiếp tục củng cố kiện toàn phát triển tổ chức, làm tốt công tác phát triển hội và tổ chức thành viên; 5/ Các hội và tổ chức thành viên cần có kế hoạch cụ thể thực hiện Kế hoạch này nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tại tổ chức, hội của mình.

LHH tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, ký kết giao ước thi đua Khối 10 năm 2021

Để triển khai Kế hoạch thi đua năm 2021, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh An Giang – Khối trưởng Khối 10, tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, ký kết giao ước thi đua Khối 10 năm 2021 vào ngày 12/3/2021 tại phòng họp Hội Luật gia tỉnh. Có 17 đơn vị thuộc Khối 10 tham dự hội nghị. Hội nghị đã thảo luận và thông qua các dự thảo: Quy chế về hoạt động thi đua- khen thưởng của Khối các tổ chức xã hội, xã hội-nghề nghiệp (khối 10); Kế hoạch tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2021 của Khối các tổ chức xã hội, xã hội-nghề nghiệp (khối 10); Ký kết giao ước thi đua năm 2021 của Khối 10.

Nội dung thi đua, cần tập trung vào các nội dung chính như sau: 1/ Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 của từng tổ chức, đơn vị; 2/ Vận động cán bộ, người lao động và hội viên trong tổ chức, đơn vị chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia đóng góp tích cực các hoạt động xã hội; thực hiện tốt cuộc vận động “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19; 3/ Xây dựng tổ chức, đơn vị trong sạch vững mạnh; đạt danh hiệu cơ quan văn hóa năm 2021; 4/ Thực hiện tốt công tác TĐKT, triển khai đầy đủ và kịp thời các văn bản về TĐKT; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến theo đúng qui định của tỉnh.

LHH ban hành Quy chế hoạt động thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các tổ chức xã hội, xã hội-nghề nghiệp (Khối 10) năm 2021

Qui chế qui định Từng đơn vị, tổ chức trong Khối tổ chức phát động tốt các phong trào thi đua năm 2021 ở tổ chức, đơn vị mình trên cơ sở phát động của ngành Trung ương có liên quan, UBND tỉnh nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu giao ước thi đua của Khối 10 năm 2021. Đầu năm, mỗi tổ chức, đơn vị đều phải đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua bằng văn bản và có chỉ tiêu đăng ký cụ thể để làm cơ sở so sánh, đánh giá, bình xét thi đua cuối năm. Khối trưởng, khối phó có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, đơn vị thành viên thực hiện tốt phong trào thi đua; đồng thời tổng hợp báo cáo và bảng chấm điểm của các thành viên nhằm phục vụ cho công tác sơ, tổng kết xét thi đua cuối năm. Việc xét thành tích thi đua sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chất lượng thực hiện phong trào thi đua; trong đó có xem xét việc bảo đảm thời gian báo cáo kết quả thực hiện phong trào 6 tháng, cả năm 2021 và tham gia đầy đủ các cuộc họp do Khối trưởng, Khối phó tổ chức.

Các thành viên thực hiện chế độ báo cáo 06 tháng đầu năm và báo cáo năm (tóm tắt) không quá 2 trang A4 gửi trước ngày 15/6/2021; báo cáo năm, bảng chấm điểm, bảng thuyết minh và báo cáo năm (tóm tắt) không quá 2 trang A4 gửi trước ngày 15/12/2021. Khối trưởng phối hợp với Khối phó tổng hợp tình hình thực hiện các phong trào thi đua, các chỉ tiêu thi đua đã ký kết, tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết và ký giao ước thi đua của Khối 6 tháng đầu năm trước ngày 30/7/2021. Hội nghị tổng kết năm và bình xét thi đua-khen thưởng trước 20/1/2022. Các tổ chức, đơn vị được đề nghị UBND Tỉnh khen thưởng gửi thành tích về Khối trưởng trước ngày 30/1/2022.

Hội thảo “Xây dựng hệ sinh thái liên kết nông hộ - Hợp tác xã nông nghiệp – Doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá trị ngành hàng nông thủy sản bền vững”

Để đánh giá thực trạng hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh An Giang và ĐBSCL; hình thành hệ sinh thái liên kết ngành hàng, khuyến khích hợp tác phát triển, liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thời gian tới, góp phần thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh An Giang về “Phát triển kinh tế hợp tác gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025”; Liên hiệp các Hội KH&KT, Sở NN&PTNT, Liên minh HTX tỉnh sẽ đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng hệ sinh thái liên kết nông hộ - Hợp tác xã nông nghiệp – doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá trị ngành hàng nông thủy sản bền vững”.

Mục tiêu, nội dung Hội thảo là phân tích các vấn đề: 1/ Thực trạng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị ngành hàng trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh An Giang và các tỉnh ĐBSCL; 2/ Giới thiệu các mô hình Hợp tác xã nông nghiệp có hiệu quả trong xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng nông thủy sản chủ lực với các doanh nghiệp của tỉnh An Giang và ĐBSCL; 3/ Giới thiệu các doanh nghiệp hiệu quả trong các chuỗi giá trị ngành hàng nông thủy sản của tỉnh An Giang và các tỉnh ĐBSCL trên một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của ĐBSCL; 4/ Giới thiệu các mô hình liên kết nông hộ - Hợp tác xã nông nghiệp – doanh nghiệp trong các chuỗi giá trị ngành hàng nông thủy sản và hoạt động hiệu quả ở An Giang và các tỉnh ĐBSCL; 5/ Các định hướng, giải pháp, kiến nghị nhằm hợp tác phát triển tạo liên kết, tạo hệ sinh thái liên kết nông hộ - Hợp tác xã nông nghiệp - doanh nghiệp trong các chuỗi giá trị ngành hàng nông thủy sản bền vững. Ban tổ chức Hội thảo khoa học trân trọng kính mời các đơn vị, tổ chức và các nhà khoa học, viết bài tham luận, lựa chọn chủ đề thích hợp và phát biểu với hội thảo. Thời gian Hội thảo dự kiến trong tháng 5/2021. Do vậy, đề nghị quý đại biểu gửi bài trước ngày 30/4/2021.

Liên hiệp Hội tham gia phản biện đề tài NCKH cấp tỉnh “Ảnh hưởng của môi trường nhà trường đến hiệu quả giảng dạy, sự thỏa mãn nghề nghiệp và áp lực công việc của giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang ”

Đề tài do TS. Nguyễn Thị Hiền, Viện Nghiên cứu Phát triển giáo dục làm Chủ nhiệm. Căn cứ vào các kết quả khảo sát và nghiên cứu của đề tài “Ảnh hưởng của môi trường nhà trường đến hiệu quả giảng dạy, sự thỏa mãn nghề nghiệp và áp lực công việc của giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang”, LHH gợi ý 8 nhóm GP chủ yếu sau đây (17/3/2021):

1/ Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị; trong đó ưu tiên đầu tư CNTT/CN 4.0 nhằm hướng tới xây dựng trường học/lớp học thông minh; 2/ Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại/hội nhập nhằm phát huy tư duy sáng tạo, tính tích cực và năng lực cá nhân của HS, GV theo hướng xây dựng đội ngũ GV thông minh, HS thông minh; 3/ Thực hiện thật tốt chính sách lương/phụ cấp/khen thưởng/tôn vinh hiện hành đối với GV theo hướng công bằng, đãi ngộ công lao xứng

đáng/kịp thời. Công đoàn ngành GD hỗ trợ kịp thời các GV khó khăn; can thiệp và tạo điều kiện để GV có thêm thu nhập hợp pháp từ chính nghề nghiệp của họ. Tiếp tục nghiên cứu kiến nghị TW đổi mới và cải thiện chính sách lương/phụ cấp/khen thưởng/tôn vinh hiện hành đối với GV; 4/ Tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm tải, giảm áp lực lên công việc GV như: cải tiến công tác quản lý, giám sổ sách ghi chép, các cuộc tập huấn & tập huấn hè, phát động quá nhiều phong trào trong năm học, các chỉ tiêu mang tính thành tích, yêu cầu có sáng kiến/cải tiến... 5/ Tăng cường thực hiện văn hóa ứng xử văn minh trong trường học; đẩy mạnh giáo dục đạo đức/ cho HS và phòng chống bạo lực học đường; phát huy dân chủ cơ sở; tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ trường học... 6/ Thực hiện thật tốt và công bằng các chính sách liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, khen thưởng, kết nạp đảng, tôn vinh, khen thưởng, tổ chức tham quan/học tập...đối với GV; 7/ Thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường nhà trường, nhất là môi trường làm việc của GV và môi trường học tập của HS. Tổ chức đối thoại lắng nghe tâm tư nguyện vọng của GV/HS, tổ chức thăm hỏi GV/HS khi có tình huống xảy ra; không để phát sinh điểm nóng trong trường học; 8/ Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng, Bí thư Chi/Đảng bộ, BGH và các tổ chức CTXH, các phòng/ ban/ tổ chuyên môn trong việc xây dựng trường học/lớp học thông minh; tạo môi trường nhà trường; nhất là môi trường làm việc của GV và môi trường học tập của HS; có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt và kịp thời *các GP nhằm cải thiện môi trường nhà trường thân thiện để GV yêu nghề, nâng cao năng lực giảng dạy, yên tâm công tác để mang lại hiệu quả giảng dạy tốt nhất và không còn các áp lực nghề nghiệp*. Trong quá trình điều hành trường học, kịp thời phát hiện các chế độ, chính sách, chủ trương, giải pháp chưa phù hợp trong ngành GC để có kiến nghị, đề xuất với tỉnh và Bộ GDĐT, bộ ngành TW.

LHH triển khai kế hoạch biên soạn Kỷ yếu LHH An Giang: 15 năm hình thành và phát triển (2007-2022)

Để thiết thực chào mừng 15 năm hình thành và phát triển (2007-2022), LHH An Giang tổ chức triển khai kế hoạch biên soạn Kỷ yếu Liên hiệp các Hội KHKT Tỉnh An Giang: 15 năm hình thành và phát triển (2007-2022). Dự kiến Kỷ yếu có 60-70 trang; bao gồm: 20-30 trang từ 1-6 và 8; các trang dự phòng khác; 41 trang (hoặc ít hơn) giới thiệu các hội và TCTV. Dự kiến Kỷ yếu sẽ hoàn thành cuối năm 2021.

Nội dung Kỷ yếu dự kiến bao gồm các nội dung sau: 1/ *Lời nói đầu*; 2/ *Quá trình hình thành và phát triển của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)*. Nội dung tóm tắt quá trình phát triển về mặt tổ chức của VUSTA qua các kỳ Đại hội. Tên các vị Chủ tịch VUSTA qua các kỳ ĐH; 3/ *Quá trình hình thành và phát triển của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh An Giang (AUSTA)*. Nội dung tóm tắt quá trình phát triển về mặt tổ chức của AUSTA qua 3 kỳ Đại hội (I/(2007-2012); II/(2012-2017); III/(2017-2022); sự hình thành Đảng đoàn, Chi bộ, Công đoàn LHH. Danh sách các Chủ tịch, các PCT LHH, và danh sách BCH của 3 kỳ đại hội. Danh sách Bí thư, PBT Đảng đoàn và UV ĐĐ, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn qua các nhiệm kỳ. nghĩa của Logo AUSTA; 4/ *Công tác tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức*; 5/ *Công tác tư vấn, phân biện./ Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao KHCN*; 7/ *Tổ chức Hội thi STKT và Cuộc thi ST TTNND*; 8/ *Các Hội và tổ chức thành viên*; gồm các nội dung như sau: Tên hội /tổ chức thành viên; Năm thành lập (hoặc ngày, tháng, năm thành lập); Chức năng nhiệm vụ : (viết tóm tắt chức năng và nhiệm vụ của Hội/ tổ chức TV); Đã qua các kỳ đại hội (chỉ đối với các hội) : Đại hội lần I (xxxx-xxxx); Đại hội lần II (xxxx-xxxx);; Chủ tịch và các phó chủ tịch hội qua các kỳ đại hội; hoặc Giám đốc, Phó GD (đối với các tổ chức TV là Ban GD trong thời gian từ khi tham gia Liên hiệp hội): (trình bày dưới hình thức các ảnh 3x4); Hình ảnh các chủ tịch hội/giám đốc (TCTV); Hình ảnh các phó CT hội/phó giám đốc (TCTV); Danh sách Ban chấp hành hội qua các kỳ đại hội (chỉ liệt kê tên các thành viên BCH); Địa chỉ liên hệ: (địa chỉ hội/tổ chức, e mail,...); Hình ảnh hoạt động tiêu biểu (chỉ cung cấp 1 hình hoạt động tiêu biểu của hội/TCTV; 9/ *Lời cảm ơn*; 10/ *Mục lục*.

Triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ X năm 2021

Ngày 10/3/2021, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ X – năm 2021 tổ chức triển khai các nội dung, thông tin liên quan đến Cuộc thi. Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ X – năm 2021 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Đoàn An Giang và một số đơn vị có liên quan tổ chức hằng năm dành cho các đối tượng là thiếu niên, nhi đồng từ 6 đến 19 tuổi. Thông qua Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của các em thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh, giúp các

em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Cuộc họp đã tiến hành thảo luận các nội dung sẽ triển khai thực hiện trong năm 2021, đề ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng sản phẩm dự thi, giúp các cơ sở giáo dục trong tỉnh xây dựng sân chơi trí tuệ, lành mạnh, giúp học sinh có điều kiện trải nghiệm thỏa sức đam mê sáng tạo, sở thích nghiên cứu khoa học, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

TÍCH CỰC HƯỚNG ỨNG
CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHỊ ĐỒNG TỈNH AN GIANG LẦN THỨ X NĂM 2021

ĐIỀU KIỆN DỰ THI
Tham gia cuộc thi phải là học sinh, sinh viên các trường THPT, THCS, THPT chuyên và trường THPT dân lập tại tỉnh An Giang.

CHUYÊN MÔN DỰ THI
1. Thiết kế đồ họa; 2. Thiết kế đồ họa kỹ thuật; 3. Thiết kế đồ họa kỹ thuật; 4. Thiết kế đồ họa kỹ thuật; 5. Thiết kế đồ họa kỹ thuật.

HỖ SƠ DỰ THI
1. Hình ảnh; 2. Video; 3. Hình ảnh; 4. Video; 5. Hình ảnh; 6. Video.

GIẢI THƯỞNG
1. Giải nhất: 20.000.000 đồng; 2. Giải nhì: 15.000.000 đồng; 3. Giải ba: 10.000.000 đồng; 4. Giải khuyến khích: 5.000.000 đồng; 5. Giải đặc biệt: 10.000.000 đồng.

THỜI GIAN DỰ THI
Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 31/10/2021.

ĐIỀU KIỆN DỰ THI
1. Thiết kế đồ họa; 2. Thiết kế đồ họa kỹ thuật; 3. Thiết kế đồ họa kỹ thuật; 4. Thiết kế đồ họa kỹ thuật; 5. Thiết kế đồ họa kỹ thuật.

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT TỈNH AN GIANG

Theo Ban tổ chức, đề tài dự thi năm nay gồm 5 lĩnh vực đó là: Đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Thời gian kết thúc nhận hồ sơ dự thi là đến hết ngày 31/10/2021. Ban tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức tổng kết và trao giải thưởng vào tháng 12/2021. Cơ cấu giải thưởng năm nay gồm có 01 giải đặc biệt, 02 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba và 20 giải khuyến khích. Các tác giả đoạt giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì được Ủy Ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen. Giải ba, giải khuyến khích được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen. Các tác giả đoạt giải Cuộc thi được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho đối tượng Đoàn viên, Đội viên và được tặng Biểu tượng kỷ niệm Cuộc thi của Ban Tổ chức. Các đề tài đạt giải cao cấp tỉnh được chọn tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ XII năm 2020-2021 sẽ tiếp nhận hồ sơ tham gia đến 30/6/2021

Mục đích của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh (2 năm 1 lần) là nhằm thúc đẩy phong trào thi đua nghiên cứu sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới có hiệu quả vào sản xuất đời sống, góp phần thực hiện phát triển KTXH theo hướng nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các lĩnh vực dự thi bao gồm các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng theo 07 lĩnh vực: Công nghệ Thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông - lâm - ngư nghiệp - tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực khác; Cải cách hành chính trên các lĩnh vực mang tính khoa học-kỹ thuật. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn mở rộng lĩnh vực dự thi, gồm tất cả các giải pháp kỹ thuật nhằm phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Lĩnh vực dự thi gồm có: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông - lâm - ngư nghiệp - tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục - Đào tạo; Cải cách hành chính và các lĩnh vực khác. **Cơ cấu giải thưởng:** 01 hoặc 02 giải nhất, mỗi giải 24.000.000 đồng; 03 giải nhì, mỗi giải 19.000.000 đồng; 05 giải ba, mỗi giải 14.000.000 đồng; 10 đến 15 giải khuyến khích, mỗi giải 5.000.000 đồng. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang kính mời quý tác giả tham gia dự thi và hoàn tất hồ sơ gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang trước ngày 30/6/2021, địa chỉ: 54, Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang; điện thoại: 0296.3958.870; 0972.229.727 – chuyên viên Hùng; Email: lhhangiang@yahoo.com.vn.

Hội Khoa học lịch sử tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khoa học lịch sử lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2025

Sáng ngày 11/3/2021, Hội Khoa học lịch sử tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khoa học lịch sử lần thứ IV nhiệm kỳ 2021-2025. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội KHLS đã phát triển hội viên tăng 97 người, cũng cố tổ chức Hội cấp cơ sở, tổ chức cấp thể hội viên Hội KHLS Việt Nam được 76 người; toàn tỉnh có 06 chi hội cấp cơ sở; ban chấp hành hội có 13 ủy viên. Trong nhiệm kỳ, Hội đã phối hợp với địa phương tổ chức được 20 cuộc hội thảo Khoa học về các sự kiện, nhân vật lịch sử, tổ chức biên tập và phát hành sách "Văn học dân gian tỉnh An Giang"... Trong nhiệm kỳ, hội KHLS đã khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch của nhiệm kỳ Đại hội, kế hoạch năm, đã có nhiều nhân tố tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu sáng tạo do Hội phát động. Nhiệm kỳ IV(2021-2025), Hội tiếp tục kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên, thành

lập thêm các chi hội cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học về lịch sử tỉnh nhà và tham gia phân biên các đề tài KH cấp tỉnh, ngành vv...Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2021-2025 với 15 ủy viên. Đồng chí Đặng Hoài Dũng tái đắc cử Chủ tịch, các đồng chí Ngô Quang Láng, Dương Ái Dân tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội KHLS nhiệm kỳ IV (2021-2025).

Hiệp hội doanh nghiệp hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các cấp, các ngành tỉnh An Giang luôn đồng hành cùng doanh nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để Hiệp hội Doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên. Hội viên Hiệp hội luôn đoàn kết, nhiệt tình, năng nổ, luôn tìm hiểu và đóng góp nhiều ý kiến cho hoạt động Hiệp hội phong phú và có chiều sâu. Hiệp hội thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp về tiếp cận thị trường trong và ngoài nước; liên kết các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tín dụng, thông tin pháp luật, xúc tiến thị trường, đào tạo và giao thương các doanh nghiệp trong tỉnh cùng với doanh nghiệp các địa phương lân cận; thường xuyên tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội và chủ động khắc phục khó khăn trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Năm 2020 là năm rất khó khăn bởi đại dịch Covid-19, thế nhưng tỉnh vẫn đạt được những chỉ số tăng trưởng rất ấn tượng. Kết quả này cho thấy, đồng hành cùng doanh nghiệp luôn là phương châm mà tinh hướng tới nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt nhất hoạt động sản xuất và kinh doanh. Do vậy, thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ có kế hoạch cũng như những giải pháp lâu dài cho những định hướng đề xuất nhằm giúp tỉnh có giải pháp thực hiện phù hợp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; nhanh chóng đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ kịp cho doanh nghiệp; tăng cường kết nối nhằm thu hút những nhà đầu tư lớn đến thực hiện các dự án sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh giao lưu, học tập kinh nghiệm và kết nối với các doanh nghiệp ngoài tỉnh, tạo sự liên kết cộng đồng để hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn và cùng nhau phát triển bền vững.

Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức Hội thảo mô hình “Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu”

Sáng ngày 10/3/2021, Trung tâm Khuyến nông An Giang phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức hội thảo mô hình “Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” tại xã Tà Đánh – huyện Tri Tôn với 30 nông dân tham dự. Mô hình được thực hiện với diện tích 2 hecta gồm 4 hộ nông dân tham gia. Mô hình được triển khai và thực hiện trong vụ Đông Xuân 2020-2021 với lượng giống cây là 70 kg/ha. Qua buổi hội thảo, tham quan thì nông dân đánh giá mô hình đã mang lại hiệu quả khá cao; giúp bà con nông dân có thể tiếp cận với khoa học kỹ thuật, sử dụng phân bón mới và áp dụng theo quy trình của Công ty Bình Điền vào sản xuất lúa trên vùng đất nhiễm phèn. Từ đó, giảm được lượng phân bón nguyên chất (giảm phân N, P và K) nhưng cây lúa vẫn phát triển, sinh trưởng tốt, không bị đổ ngã, kết quả năng suất của ruộng trong mô hình đạt 8,57tấn/ha, cao hơn ngoài mô hình là 380 kg/ha. Mô hình đã mang lại lợi nhuận cao hơn so với ngoài mô hình trên 3,3 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, nông dân cũng ứng dụng công nghệ phun thuốc bằng máy bay không người lái nhằm tăng hiệu suất lao động trong quá trình canh tác. Từ đó, giúp người nông dân nhận thức được những lợi ích trong ứng dụng những kỹ thuật mới cũng như canh tác lúa thông minh, trong điều kiện biến đổi khí hậu, đặc biệt canh tác thích ứng với vùng đất nhiễm phèn tại địa phương.

Chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955 - 27/2/2021



Chiều ngày 26/2/2021, Sở Y tế An Giang tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt nam, tôn vinh các cá nhân được phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ XIII và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Tại buổi lễ, ngành y tế tỉnh đã báo cáo thành tích đã đạt được trong năm 2020 theo đó, toàn ngành y tế đã không ngừng phấn đấu vượt mọi khó khăn, thách thức để đạt được các kết quả rất quan trọng trong phòng, chống các dịch bệnh lưu hành địa phương, các dịch bệnh mới nổi

như Covid-19, chủ động trong phòng ngừa, theo dõi, giám sát và tham mưu kịp thời, không để có dịch bệnh trong cộng đồng. Bên cạnh đó, ngành không ngừng củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân tại các tuyến y tế trong tỉnh, đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ y tế... Nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngành đã trao danh hiệu thầy thuốc ưu tú lần thứ XIII cho 09 Y, Bác sĩ của các đơn vị y tế tỉnh, huyện. Trao cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác y tế năm 2020. Đồng chí Lê Văn Phước, PCT UBND tỉnh đã đánh giá cao thành tựu của ngành Y tế đã được trong năm 2020. Năm 2021, ngành y tế cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, phấn đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt công tác xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của ngành y tế trên tất cả các mặt phòng bệnh, chữa bệnh. Toàn ngành y tế tỉnh tiếp tục đoàn kết, phát huy tính tích cực của ngành để xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ " Lương y phải như từ mẫu"; thực hiện tốt 12 Điều về y đức.

LHH chúc mừng các nữ viên chức nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3



Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, mọi người luôn giành những lời chúc tốt đẹp nhất cho “một nửa” thế giới. Những cuộc gặp mặt, những bó hoa, gói quà... đã được trao gửi với mục đích tôn vinh những đóng góp quan trọng của người phụ nữ đối với gia đình và xã hội. Tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang, các nữ viên chức đã luôn ra sức thi đua hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có nhiều chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, lao động tiên tiến, đoàn viên công đoàn xuất sắc. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp Hội đã trao quà, tặng hoa chúc mừng và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đội ngũ nữ viên chức, biểu dương sắc đóng góp

trong các phong trào thi đua của của đơn vị và nêu gương người tốt, việc tốt.

Các nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện năm 2020

Trong năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã cấp 15 giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho 15 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách Nhà nước. Cụ thể như sau: 1. Nghiên cứu xây dựng quy trình trồng, chế biến và tạo sản phẩm đặc sản từ cây huyền tinh (*Tacca leontopetaloides* (L.) Kuntze, Taccaceae) tại tỉnh An Giang (PGS. TS. Lê Thị Kim Phụng, Trường Đại học Bách khoa TP. HCM); 2. Nghiên cứu phát triển chế phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị từ cây Ngải đen (*Kaempferia parviflora* Wall. Ex Baker), tỉnh An Giang (ThS. Nguyễn Thị Ngọc Đan, Trung tâm Sâm và Dược liệu Thành phố Hồ Chí Minh); 3. Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phục vụ phát triển huyện nông thôn mới (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) (PGS. TS. Võ Văn Dứt, Trường Đại học Cần Thơ); 4. Nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa Hán Nôm An Giang phục vụ bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch (PGS. TS. Nguyễn Kim Châu, Trường Đại học Cần Thơ).; 5. Nghiên cứu và phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho một số cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh An Giang (GS. TS. Lê Văn Hòa, Trường Đại học Cần Thơ).; 6. Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang (TS. Nguyễn Văn Hòa, Trường Đại học An Giang).; 7. Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh/sinh kế bền vững gắn với sinh thái môi trường tại các khu/cụm dân cư nông thôn tại An Giang trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu (GS. TS. Lê Thanh Hải, Viện Môi trường và Tài nguyên); 8. Nghiên cứu các sản phẩm từ tinh dầu chóc (*Citrus hystrix*) được trồng tại An Giang có tác dụng kháng khuẩn và khử mùi (PGS. TS. Phạm Thành Suôi, Trường Đại học Y dược Cần Thơ); 9. Nghiên cứu đánh giá tiềm năng phát triển khởi nghiệp và thu hút đầu tư tại tỉnh An Giang (TS. Trần Thị Út, Trường Đại học Hoa Sen); 10. Nghiên cứu thử nghiệm trực liên thông kết nối một số phân mềm tỉnh An Giang (TS. Ngô Bá Hùng, Trường Đại học Cần Thơ); 11. Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu nhiệm vụ và tiềm lực khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang (ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhân, Trường Đại học An Giang); 12. Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lươn đồng (*Monopterus albus*) tỉnh An Giang đạt tiêu chuẩn VietGAP (ThS. Nguyễn Hoàng Huy, Chi cục Thủy sản An Giang); 13. Nghiên cứu cải tạo một số vườn tạp trên địa bàn tỉnh An Giang phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng kết hợp phát triển du lịch (ThS. Nguyễn Văn Sơn, Viện

Cây ăn quả miền Nam); 14. Bảo tồn nguồn lợi thủy sản khu vực Búng Bình Thiên kết hợp phục vụ phát triển du lịch (*KS. Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Trung tâm Giống thủy sản An Giang*); 15. Nghiên cứu đánh giá tác dụng và hiện đại hóa bài thuốc của lương y Trần Quang Trung từ nguồn dược liệu tỉnh An Giang (*ThS. Dương Thị Mộng Ngọc, Trung tâm Sâm và Dược Liệu TP. HCM*).

Kịch bản tăng trưởng KTXH tỉnh An Giang năm 2021

Căn cứ mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh An Giang tăng 6,00% - 6,50%. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng với mục tiêu phân đầu tăng 6,50%, cụ thể từng quý như sau:

Mục tiêu Quý I/2021 so với Quý I/2020: tăng trưởng GRDP là 5,59%, trong đó: Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,62%; Khu vực Công nghiệp và xây dựng tăng 7,55%; Khu vực Dịch vụ tăng 8,87%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 4,85%. Mục tiêu Quý II/2021: tăng trưởng GRDP là 8,85%, trong đó: Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 8,17%; Khu vực Công nghiệp và xây dựng tăng 9,76%; Khu vực Dịch vụ tăng 9,10%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp giảm 4,49%; Lũy kế 6 tháng tăng trưởng GRDP là 6,81%, trong đó: Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,55%; Khu vực Công nghiệp và xây dựng tăng 8,66%; Khu vực Dịch vụ tăng 8,98%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 4,68%.

Mục tiêu Quý III/2021 so với Quý III/2020: tăng trưởng GRDP là 6,13%, trong đó: Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,61%; Khu vực Công nghiệp và xây dựng tăng 8,27%; Khu vực Dịch vụ tăng 8,85%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 5,51%; Lũy kế 9 tháng: tăng trưởng GRDP là 6,55%, trong đó: Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,16%; Khu vực Công nghiệp và xây dựng tăng 8,51%; Khu vực Dịch vụ tăng 8,93%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 4,93%. Mục tiêu Quý IV/2021 so với Quý IV/2020: tăng trưởng GRDP là 6,35%, trong đó: Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,90%; Khu vực Công nghiệp và xây dựng tăng 9,77%; Khu vực Dịch vụ tăng 9,01%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 5,18%. Lũy kế cả năm 2021: tăng trưởng GRDP là 6,50%, trong đó: Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,82%; Khu vực Công nghiệp và xây dựng tăng 8,87%; Khu vực Dịch vụ tăng 8,95%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 5,05%. Lũy kế 6 tháng tăng trưởng GRDP là 6,81%, trong đó: Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,55%; Khu vực Công nghiệp và xây dựng tăng 8,66%; Khu vực Dịch vụ tăng 8,98%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 4,68%.

Những giải pháp trọng tâm để phát triển nông nghiệp An Giang năm 2021

Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, tăng trưởng hợp lý, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở tái cơ cấu ngành, sản phẩm gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao hàm lượng chất xám và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp cùng với việc nâng cao giá trị canh tác và thu nhập của nông dân. Hình thành các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả. Thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn, chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến 2030. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Triển khai thực hiện tốt chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để thu hút vốn đầu tư, từng bước hình thành các doanh nghiệp, phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Nghiên cứu ứng dụng hiệu quả các chính sách đột phá về khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi từ lúa sang màu năm 2021. Triển khai áp dụng chương trình “3 giảm, 3 tăng” và “1 phải, 5 giảm”, mở rộng áp dụng Global GAP, Viet GAP để giảm giá thành, nâng cao năng suất và lợi nhuận cho người dân.

Tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp xây dựng và mở rộng vùng nguyên liệu, kết hợp đầu tư nhà máy sơ chế, kho bảo quản, tồn trữ và tiến tới chế biến sản phẩm gần vùng nguyên liệu. Triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế hợp tác gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, thông qua đó khuyến khích phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, từng bước hình thành một số doanh nghiệp nông nghiệp đầu tàu giữ vai trò dẫn dắt quá trình thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông sản. Tiếp tục thực hiện và nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, nhân rộng mô hình “Cánh đồng lớn”, gắn với thực hiện các mô hình kinh tế hợp tác của hợp tác xã kiểu mới, liên kết từ

cung ứng đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra trong sản xuất và cung cấp các dịch vụ khác.

Năm 2021, thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp An Giang theo hướng phát triển bền vững

Thực hiện cơ cấu lại ngành công nghiệp, có chính sách tập trung hỗ trợ vào những ngành công nghiệp nền tảng, có lợi thế cạnh tranh và có ý nghĩa chiến lược đối với tăng trưởng nhanh, bền vững của tỉnh; lựa chọn sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp chủ lực để ưu tiên hỗ trợ phát triển, phát triển năng lực tái tạo. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản công nghệ cao, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo khác. Xây dựng và triển khai Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2025 (chú trọng mời gọi đầu tư).

Đẩy mạnh phát triển mạnh công nghiệp bảo quản, chế biến sâu nông sản; khuyến khích phát triển các loại hình công nghiệp chế biến có hàm lượng khoa học, công nghệ nhằm tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm chủ lực của Tỉnh. Triển khai Chương trình kích cầu các dự án đầu tư quy trình công nghệ và thiết bị đổi mới công nghiệp sản xuất các sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ; Tiếp tục hỗ trợ triển khai các cụm công nghiệp chuyên ngành. Tạo điều kiện tối đa cho các dự án đầu tư, nhất là các dự án có quy mô lớn đi vào hoạt động để tăng nhanh sản lượng công nghiệp, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển ngành công nghiệp và tạo đà tăng trưởng cho năm 2021 và các năm tiếp theo. Mời gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp ưu tiên các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Xây dựng và triển khai đồng bộ các chính sách phát triển công nghiệp tỉnh theo định hướng xây dựng chính sách công nghiệp tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch hành động thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2025. Triển khai thực hiện nghiên cứu Đề tài Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai thực hiện Kế hoạch Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án phát điện từ các nguồn năng lượng tái tạo nhằm góp phần tăng cường nguồn cung cấp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia.

An Giang khởi công Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao

Ngày 27/2, tại xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Tập đoàn TH phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công “Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại An Giang”. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương đến dự. Dự án “Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao” có quy mô khoảng 178,4 ha nằm trên địa bàn 2 xã Vĩnh Gia và Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.655 tỷ đồng, khi đi vào vận hành, đây là dự án chăn nuôi bò sữa tập trung công nghệ cao, quy trình khép kín lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Cụm trang trại của TH tại An Giang được thiết kế và vận hành với công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới như: Quy trình chăn nuôi, quản lý đàn bò, chuồng trại sử dụng hệ thống quản lý bò sữa tiên tiến Afimilk (Israel); Quy trình quản lý dịch bệnh, thú y của New Zealand; Quy trình, thiết bị xử lý nước, chất thải của Nhật, Israel, Hà Lan... Quy mô đàn bò nuôi tập trung của dự án là 10.000 con, nhà máy chế biến sữa tươi sạch công suất 135 tấn/ngày. Dự án có thời gian đầu tư trong vòng 4 năm từ năm 2020 - 2024. Dự án được triển khai với định hướng phát triển bền vững, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cộng đồng phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp nông thôn nhằm từng bước nâng cao đời sống, thu nhập của người dân, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để tạo năng suất, chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn trên một diện tích đất canh tác.

Trong 10 năm qua, TH đã có những đóng góp nổi bật cho nền nông nghiệp Việt Nam với tư cách là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, đánh thức tiềm năng của đồng đất quê hương, đặc biệt là các vùng đất còn nhiều khó khăn, các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, trở thành một thương hiệu quốc gia, một niềm tự hào của nông nghiệp Việt Nam khi bước ra thị trường thế giới với dự án đầu tư 2,7 tỷ USD vào Liên Bang Nga, và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất tới thời điểm này được cấp mã số để xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm sữa tươi vào các thị trường lớn của thế giới. Thành công của TH đã giúp doanh nghiệp cùng ngành nghề bắt đầu nhận ra sự tất yếu của con đường sữa tươi sạch, có cái nhìn để tái cấu trúc với xu thế, tạo ra sự cạnh tranh về sản phẩm công nghệ cao. Nhiều doanh nghiệp đã có sự đầu tư nghiêm túc vào chăn nuôi đàn bò sữa, tập trung công nghệ cao để tạo ra dòng sữa tươi thật.

An Giang tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2021

Trước tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid – 19, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành chủ động nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ cho doanh nghiệp đảm bảo dễ tiếp cận và đúng quy định của pháp luật theo các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Trung ương ban hành. Xây dựng “Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025”.

An Giang sẽ cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh và các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, logistic cho doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu xúc tiến đầu tư, vận động đầu tư vào tỉnh một cách chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quảng bá; Tư vấn cho các tổ chức, cá nhân đến tìm hiểu cơ hội đầu tư; Đẩy mạnh công tác hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thường xuyên rà soát và công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của huyện và của các cơ quan, đơn vị nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Công khai, minh bạch các thông tin quy hoạch, kế hoạch, thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động... để các nhà đầu tư tìm hiểu và thực hiện, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Hiệp hội doanh nghiệp tăng cường liên hệ trao đổi, kịp thời phản ánh những vấn đề tồn đọng bức xúc, những khó khăn trở ngại cho doanh nghiệp phát triển; Đồng thời, là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, hiến kế, đóng góp ý kiến vào công tác quy hoạch, kế hoạch, chính sách liên quan phát triển doanh nghiệp trong tỉnh. Vận động doanh nghiệp, thành viên hiệp hội nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện sản xuất an toàn, đảm bảo việc làm, quyền lợi, đời sống chính đáng của người lao động, bảo vệ môi trường, thực hiện nghĩa vụ thuế, quan tâm đóng góp cho xã hội làm cho các cấp chính quyền và người dân hiểu hơn, gắn bó hơn với doanh nghiệp

An Giang phát triển thương mại điện tử

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025. Nội dung chủ yếu làm nhằm tuyên truyền, đào tạo kỹ năng thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước, người dân và doanh nghiệp bằng việc tổ chức tập huấn ngắn hạn cho cán bộ nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, thanh niên khởi nghiệp về thương mại điện tử, nhằm nâng cao trình độ tham gia và khai thác các ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp, tăng cường khả năng nhận biết và ứng phó của người tiêu dùng với những hành vi tiêu cực trong thương mại điện tử.

Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai và khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các giải pháp thanh toán đảm bảo trong giao dịch thương mại điện tử; nghiên cứu, xem xét áp dụng hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến (Online Dispute Resolution - ODR) nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong thương mại điện tử, tạo lòng tin của người tiêu dùng, thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ trực tuyến trong các lĩnh vực du lịch (dịch vụ đặt phòng/khách sạn, tour trực tuyến); Thực hiện số hóa một số điểm đến du lịch của tỉnh để tăng cường ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền quảng bá du lịch; Trong lĩnh vực giao thông vận tải (dịch vụ đặt chỗ, mua vé xe, gọi xe taxi, xe mô tô 2 bánh); trong lĩnh vực giáo dục (đào tạo trực tuyến), trong lĩnh vực y tế (tư vấn khám bệnh trực tuyến, bắt số thứ tự online, hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, không dùng tiền mặt trong thanh toán dịch vụ khám, chữa bệnh...), truyền thông (truyền hình trực tuyến)... Tổ chức các sự kiện thương mại điện tử thường niên mang tính kích cầu cho thị trường trong nước và mở rộng cho hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới như: Tổ chức chợ thương mại điện tử nhằm kích cầu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi của tỉnh; Triển khai các hoạt động xây dựng, tạo lập các kênh truyền thông quảng bá cho sản phẩm doanh nghiệp tỉnh thông qua mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube) để quảng bá đến đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước,....

Tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh

Với mục đích tôn vinh sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, mang tính tiềm năng phát triển sản xuất. Hội đồng bình chọn sản phẩm CNTT tiêu biểu cấp tỉnh do UBND tỉnh thành lập đã lựa chọn các sản

phẩm tiêu biểu của địa phương để bình chọn cấp khu vực, khuyến khích các cơ sở CNNT đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, nâng tầm uy tín góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Cụ thể từ năm 2014 đến nay, có 26 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, trong đó có 06 sản phẩm đạt cấp khu vực, 02 sản phẩm đạt cấp quốc gia của Cty TNHH SX Tiến Anh (Chợ Mới). Để tiếp nối thành công trong năm 2020, Trung tâm Khuyến công và TVPTCN đã tổng hợp đăng ký 16 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, hiện nay đang hỗ trợ các cơ sở hoàn thiện hồ sơ và dự kiến sẽ bình xét vào tháng 9/2021. Với vai trò luôn quan tâm đến quyền lợi của các cơ sở CNNT có sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu, ưu tiên hỗ trợ chính sách khuyến công, xây dựng Website, tham gia hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế cho cơ sở CNNT, đồng thời góp phần phát triển kinh tế địa phương đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Khuyến công và TC PTCN.

Tình hình phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh An Giang

Đến thời điểm hiện tại có 42 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 - 4 sao cấp tỉnh (thuộc 04 nhóm ngành, **thực phẩm**: 33 sản phẩm; **đồ uống**: 07 sản phẩm; **thảo dược**: 01 sản phẩm; **lưu niệm, nội thất và trang trí**: 01 sản phẩm); Trong đó, có 26 sản phẩm đạt 3 sao, 11 sản phẩm đạt 4 sao đến từ 28 chủ thể kinh tế (12 hộ sản xuất kinh doanh, 13 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã), và đánh giá 5 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao đang đề xuất Trung ương đánh giá và xem xét công nhận sản phẩm cấp quốc gia cho 02 doanh nghiệp. Bên cạnh những thành tựu đạt được, trong quá trình thực hiện phát sinh nhiều khó khăn cần tháo gỡ như: hệ thống điều hành chung của Chương trình OCOP là Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp, nên tất cả nhân sự trực tiếp triển khai đều kiêm nhiệm chưa có nhiều kinh nghiệm và chưa được đào tạo đầy đủ về các nội dung liên quan đến Chương trình nên việc triển khai thực hiện Chương trình tại một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong các đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm. Do các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, cần phải được sự hỗ trợ của cán bộ chuyên trách hoặc chuyên gia tư vấn am hiểu về lĩnh vực này mới có thể giúp chủ thể hoàn thiện hồ sơ tham gia Chương trình. Thấy được những khó khăn trên Tỉnh cũng có những giải pháp trên cơ sở điều kiện và nhu cầu thực tiễn, các địa phương có thể lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn Chương trình OCOP giúp các chủ thể tham gia Chương trình OCOP và các cơ quan quản lý ở địa phương trong xây dựng kế hoạch, hình thành ý tưởng, lựa chọn sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật (hỗ trợ theo chuỗi giá trị để hình thành sản phẩm OCOP), nâng cao năng lực, nâng cấp và hoàn thiện các điều kiện để được công nhận sản phẩm OCOP, phát triển sản phẩm và xúc tiến thương mại; lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn Chương trình OCOP có kinh nghiệm về lĩnh vực dịch vụ tư vấn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và phát triển được sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của đối tượng được tư vấn; Đối với tổ chức có tư cách pháp nhân, có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo nghề Chương trình OCOP; Có kinh nghiệm, năng lực trong tư vấn và hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị sản phẩm; Đối với cá nhân có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thuộc lĩnh vực tư vấn, đào tạo nghề và am hiểu về Chương trình OCOP.

Công tác tổ chức, tuyên truyền giới thiệu nhãn hiệu chứng nhận An Giang

Nhãn hiệu chứng nhận An Giang” là một nhãn hiệu có uy tín của tỉnh, gồm những người trồng, nuôi, sản xuất, chế biến, cung ứng, đóng gói, ... có nguồn gốc xuất xứ từ tỉnh An Giang, đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn thực phẩm hay quy trình sản xuất,... của sản phẩm, nguyên liệu, cách thức sản xuất, chất lượng, độ chính xác, cách thức cung cấp dịch vụ hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ đặc trưng của lao động thể hiện trên hàng hóa, dịch vụ được thực hiện bởi các thành viên đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng quy định. Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tuyên truyền, giới thiệu và phối hợp với các Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT ở các huyện, thị xã, thành phố vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang. Kết quả đã tuyên truyền, vận động 57 cơ sở, doanh nghiệp và ban hành 38 Quyết định trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang (năm 2019 là 21 quyết định, năm 2020 là 17 quyết định) cho các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm: cóc sậy dẻo, lạp xưởng bò, khô cá các loại, gạo sữa,... trên địa bàn tỉnh; Tổ chức làm việc với Siêu thị Coop.Mart Long Xuyên về việc mở 01 gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm đã được trao quyền sử dụng nhãn hiệu Chứng nhận An Giang đối với các sản phẩm; Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh giới thiệu 03 doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm tại chuỗi cửa hàng bách hóa của Công ty cổ phần DHK Mart và một số đơn vị đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh; Tổ chức khảo sát nhu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh

doanh nhằm nâng cao chất lượng và năng suất sản phẩm; Hỗ trợ 71.000 tem NHCN An Giang cho các cơ sở đã được trao quyền sử dụng phục vụ cho việc trưng bày và trao đổi, mua bán sản phẩm. Nhìn chung, việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận An Giang, do Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ sở hữu đã tạo được lòng tin hơn đối với người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa của sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, nâng cao uy tín và giá trị thương mại của sản phẩm trên thị trường.

Giới thiệu máy bay phun thuốc trong sản xuất nông nghiệp

Công ty Máy bay Nông nghiệp Agridrone Việt Nam đã đưa máy bay phun thuốc về xã Phú Vĩnh – Thị xã Tân Châu nhận được sự đánh giá cao của nông dân địa phương giúp giảm chi phí sản xuất, công lao động và mang lại hiệu quả kinh tế. Việc ứng dụng máy bay phun thuốc đã được anh Lê Trung Cang thực hiện bắt đầu từ vụ lúa Hè Thu 2020, diện tích phun được hơn 3.000ha trên địa bàn các xã Phú Vĩnh, Tân An, Tân Thạnh, Lê Chánh và phường Long Phú. Máy bay phun thuốc với hệ thống điều khiển từ xa, người vận hành chỉ cần đứng tại một địa hình tốt là có thể chủ động trong thực hiện các thao tác vận hành thiết bị. Máy bay được trang bị 2 chiếc bơm có khả năng điều khiển độc lập bộ vòi phun phía trước và sau. Đảm bảo phun tối ưu với 3 chế độ: Phun phía trước, phía sau và phun toàn bộ. Vòi phun với các tia nước được kéo dài được sử dụng để tối ưu luồng gió đi xuống. Hệ thống phun phản ứng nhanh nhạy hơn với các mệnh lệnh, giúp tăng sự chính xác và hiệu quả trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, máy bay phun thuốc giúp giảm 90% lượng nước và 30% thuốc bảo vệ thực vật, Ngoài ra còn có thể tự động điều chỉnh độ cao để phù hợp với địa hình. Rađa tránh vật cản giúp nhận biết môi trường xung quanh trong quá trình bay để đưa ra phán đoán để ngăn ngừa các vụ va chạm bất ngờ. Đặc biệt là chức năng khoanh vùng vật cản (cột điện, cây cối, ...), lập lộ trình bay hoàn toàn tự động. Phun thuốc sử dụng máy bay nông nghiệp tránh được sự tiếp xúc giữa con người và thuốc bảo vệ thực vật, tránh nguy cơ ngộ độc thuốc cho người nông dân.

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH AN GIANG